



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากตำแหน่งประเภททั่วไป
เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และได้กำหนดวันสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๖, ๑๗ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งดังกล่าวนี้ จำนวน ๒ เท่าของอัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และจะบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ก็ต่อเมื่อผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.จังหวัดฉะเชิงเทรา) แล้ว และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองให้ยกเลิก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายคเชนทร์ บุญประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือก
พนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ใน
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลำดับ ที่	เลข ประจำ ตัว สอบ	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)		ภาคความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)		ภาคความ เหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค.)		คะแนน เฉลี่ย	ลำดับที่ สอบ คัดเลือก ได้	หมายเหตุ
			คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้			
๑	๐๐๑	นางวัชรรา เปรมปรีดี	๑๐๐	๗๔	๑๐๐	๗๐	๑๐๐	๙๑	๗๘.๓๓	๑	

ลงชื่อ

(นายคเชนทร์ บุญประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว